

ธนาคารกรุงเทพ จัดเวิร์กช็อป “Bangkok Bank Connect @ Bang Kachao” ร่วมกระชับสัมพันธ์ และสร้างสรรค์มิตรภาพในองค์กร



ธนาคารกรุงเทพ ผู้สนับสนุนหลักการจัดงานแข่งขันจักรยานนานาชาติ Bangkok Bank CycleFest 2019 นำโดย ดร. ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ศรียุดา เอกจิตรพันธ์, รองประธานกรรมการระดับอาวุโส ฝ่ายป้องกันการฟอกเงิน กำกับดูแล และ สุชาติ สุขมงคลกุล ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ ฝ่ายวินัยและอุทธรณ์ ทรัพยากรบุคคล ร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป “Bangkok Bank Connect @ Bang Kachao” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในองค์กรและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่บางกระเจ้าผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยาน

ดร. ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆ ในการแข่งขันจักรยานนานาชาติ Bangkok Bank CycleFest 2019 จนประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง การปั่นจักรยานนับเป็นกีฬาที่สนุกสนานและมีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับทุกคน งานครั้งนี้ยังเป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในองค์กรของเรา เชื่อว่าหัวใจสำคัญของการสร้างทีมที่ดี คือการที่ได้ทำงานโดยใช้ความเป็นมืออาชีพรับมือกับโจทย์ที่ท้าทาย เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมพัฒนาโซลูชันที่สร้างสรรค์ และกำหนดแผนการปฏิบัติงานได้ ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความเติบโตของทีมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน การมีมุมมองเชิง

บวก และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

#

เกี่ยวกับ ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487 ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม 3,228,092 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้นำในภาคการธนาคารไทยสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่ม SME รวมถึงกลุ่มลูกค้าบุคคล มีฐานลูกค้าราว 17 ล้านบัญชี สาขาภายในประเทศกว่า 1,100 แห่ง สำนักธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าธุรกิจอีกกว่า 240 แห่ง ทั่วประเทศ และเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมมีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ประกอบด้วย บริการเอทีเอ็มที่มีกว่า 10,000 จุด บริการธนาคารอัตโนมัติที่มีเครื่องรับฝากเงินสดกว่า 1,200 เครื่อง บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือและบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับทุกช่วงวัยของลูกค้า

เกี่ยวกับ กลุ่มสนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ

กลุ่มสนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ นุกเบิกโดย ดร. ถาวร พรประภา เป็นสนามกอล์ฟเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมการบริการระดับมาตรฐานสากล และยังเป็นที่ยอมรับของนักกอล์ฟทั่วโลกจนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก HONDA LPGA THAILAND ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา ปัจจุบัน บริหารงานสนามกอล์ฟ 3 แห่ง ได้แก่

1. Siam Country Club Old Course โดดเด่นด้วยบรรยากาศกลางหุบเขาและพันธุ์ไม้ใหญ่
2. Siam Country Club Plantation ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นพญาในมุมที่กว้างไกลจนถึงทะเล
3. Siam Country Club Waterside จุดเด่นคือมีทะเลสาบล้อมรอบเป็นพื้นที่ราบสวยงาม

เกี่ยวกับ ไอเอ็มจี

ไอเอ็มจี คือ ผู้นำระดับโลกด้านการจัดงานแข่งขันกีฬา อีเว้นท์ งานสื่อและแฟชั่น โดยดำเนินงานในมากกว่า 30 ประเทศ บริษัทยังเป็นผู้แทนและผู้จัดการของนักกีฬาและนายแบบนางแบบชื่อดังโลก รวมถึงเป็นผู้จัดเวทีการแสดงสดและรายการความบันเทิงของแบรนด์ชื่อดังมาแล้วมากมายเป็นประจำทุกปี ถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอิสระและผู้สนับสนุนสื่อกีฬารายใหญ่ที่สุดของโลก ไอเอ็มจียังมีความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกฝนกีฬา การพัฒนาลีกการแข่งขันและการตลาด สื่อ และการจดทะเบียนของแบรนด์ องค์กรด้านกีฬา และสถาบันของมหาวิทยาลัย โดยในปี ค.ศ. 2014 ไอเอ็มจีถูกซื้อกิจการโดยดับเบิลยูเอ็มอี บริษัทผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงรายใหญ่ของโลก